

NOI CHẤP CÁNH ƯỚC MƠ

“Có một nghề bụi phấn bám đầy tay
Người ta bảo đó là nghề trong sạch nhất
Có một nghề không trồng cây vào đất
Lại nở cho đời muôn vạn hoa thơm”

Đối với em, nghề nhà giáo luôn là một trong những nghề liêng liêng và cao quý nhất. Bởi vì đó là nghề gieo mầm, ươm hạt cho đời, mang đến cho đời những hoa thơm, trái ngọt chính là những cử nhân, tú tài, những mầm non tương lai của đất nước. Và may mắn hơn bao giờ hết, tại trường Tiểu học Khương Mai được sự chỉ dẫn nhiệt tình của ban giám hiệu nhà trường và cô giáo hướng dẫn Đỗ Thị Huệ. Em – sinh viên khoa sư phạm trường Đại học Thủ Đô Hà Nội đã có 3 tháng thực tập thật ý nghĩa ở nơi đây.



Em đã nghe nhiều lần câu nói “Đi rồi sẽ đến” và đúng là như thế, điều gì bắt đầu rồi cũng phải kết thúc. Ba tháng thực tập trôi qua nhanh như chớp mắt, chắc hẳn mỗi bạn giáo sinh đều mang trong mình những cảm xúc riêng biệt, còn riêng em tâm trạng vẫn còn đó, vẫn đầy đủ những cảm xúc thăng trầm. Nhưng bây giờ gói gọn lại một cảm xúc chung là “buồn vui man mác”. Buồn vì chưa gắn bó được bao lâu đã phải rời xa, sẽ không còn được nghe tiếng gọi chào ríu rít của các bạn học sinh thân yêu, những tiết học đầy ắp tiếng cười sáng khoái, hay những giờ học giờ ăn hét khản cả cổ mà các bạn chẳng thèm nghe,... Vui vì mình đã hoàn thành khá trọn vẹn lần thực tập cuối cùng của thời sinh viên,

đặc biệt hơn là sắp trở thành một người nhà giáo đúng nghĩa,.. Nhưng giờ đây, tất cả những suy nghĩ và cảm xúc đó đều được cất gọn thành một góc kí ức vô cùng khó quên đối với em.



Giờ học lớp 3A

Ngay từ ngày đầu tiên bước chân vào trường, em ngạc nhiên với khuôn viên trường rộng rãi và thoáng mát, được gặp gỡ và trò chuyện với cô Nguyễn Bích Thủy – hiệu trưởng nhà trường cho em cảm giác vô cùng ấm áp. Cô như một người bạn, một người cô và là một người thầy vì chúng em có thể chia sẻ với cô nhiều điều mà không cần e ngại.

Mỗi lời nói của cô đều thể hiện rõ sự nhiệt huyết, tâm tâm với nghề nhà giáo, tiếp xúc trong khoảng thời gian ngắn nhưng cô đã truyền cho chúng em nhiều động lực để tự tin sải bước trên quãng thời gian sắp tới gắn bó với trường. Từ đó, em cảm nhận rằng đây là một môi trường lành mạnh và thân thiện. Từ các bác bảo vệ đến các thầy cô giáo cùng các em học sinh đều tạo sự gần gũi, thân thương, thoải mái khi tiếp xúc với chúng em, giúp chúng em khỏi bỡ ngỡ trước môi trường mới lạ và đó cũng là động lực để chúng em bắt đầu công việc mới một cách tự tin và quyết tâm hơn.

Trong khoảng thời gian gắn bó với trường, em rất biết ơn các cô trong ban giám hiệu đã tạo điều kiện cho chúng em, làm em cảm nhận như được trở thành một thành viên chính thức của nhà trường, vì hầu hết các sự kiện lớn nhỏ trong trường chúng em đều được tham gia. May mắn hơn đó là được đồng hành cùng lớp 3A với sự chỉ dẫn nhiệt tình của cô Huệ. Cô tạo cho em cảm giác gần gũi vô cùng, một người thầy đã dạy cho em rất nhiều bài học quý giá mà không ở đâu em có thể học được. Nhìn cách cô nói chuyện, cách cô giao tiếp nhẹ nhàng ân cần với học sinh làm cho em cảm thấy yêu nghề nhà giáo vô cùng. Cô tận tâm với từng học sinh trong lớp, tạo không khí sôi nổi bằng những lần tuyên dương, thưởng phạt rõ ràng. Các bạn học sinh trong lớp ai cũng yêu mến cô và chúng em cũng vậy, sẽ luôn dành cho cô những tình cảm đặc biệt nhất. Không chỉ dạy những kiến thức trong sách vở, cô còn tâm sự và chỉ bảo cho chúng em những kiến thức về đời sống, đó là những điều em rất trân trọng trong quãng thời gian tươi đẹp này.

Thực tập là khoảng thời gian chúng em có những kỷ niệm đáng nhớ nhất, khi được đứng lên bục giảng, và hạnh phúc khi được các em học sinh gọi là thầy cô. Các cô, cậu học sinh lớp 3A đều là những bạn nhỏ vô cùng dễ thương, rất thông minh và hiếu động. Các bạn rất ngoan và lễ phép khi lúc nào gọi chào cô ríu rít, sáng nào gặp cô cũng hỏi “Cô đã ăn sáng chưa”... giờ ra chơi lúc nào cũng chạy lại ôm cô và kể những câu chuyện trên trời dưới biển,... Ngắm nhìn các bạn vui đùa là em nhớ về những kí ức tuổi thơ của mình. Tất cả những điều này bây giờ đã trở thành những kỉ niệm đẹp. Chúng em là những sinh viên năm cuối đi thực tập, không còn những bỡ ngỡ của kiến tập năm ngoái nữa, không còn run khi đứng trước những ánh mắt ngây thơ cứ nhìn mình chằm chằm với bao nhiêu câu hỏi vu vơ nữa. Thay vào đó là những đêm thao thức miệt mài soạn giáo án, lên kế hoạch dạy học. Công tác chủ nhiệm bước đầu cũng gặp nhiều khó khăn, các em học sinh



đa số là ngoan, rất đáng yêu nhưng cũng có nhiều trường hợp đáng trách làm buồn lòng thầy cô. Rồi bao nhiêu là lo lắng về chuyên môn, khi đã sửa giáo án mãi mà vẫn chưa hài lòng, thất vọng khi tiết dạy chưa tốt. Trải qua những khó khăn đó, em mới hiểu được nỗi lo toan, vất vả của các thầy cô giáo khi mỗi tối phải soạn giáo án, ban ngày phải giảng dạy và bao quát các học sinh trên lớp,.... Chúng em đã dần quen với công việc nơi đây, được làm quen với thầy cô giáo, các cô cậu học trò.





Hình ảnh đáng yêu của cô trò 3A.

Chúng em cảm thấy tự tin, thoải mái hơn trong giao tiếp với mọi người. Nhưng rồi bây giờ cũng phải tạm rời xa mái trường thân yêu này. Em biết ơn nơi này đã tạo cho em những kỉ niệm đẹp, và những kiến thức, kinh nghiệm quý báu học được từ các thầy, các cô giáo. Em rút ra được rất nhiều kinh nghiệm cho bản thân như: cách quản lý tập thể lớp, cách giải quyết các vấn đề sư phạm thường gặp, cách tự mình trông lớp, cách thu hút sự chú ý của học sinh, tổ chức trò chơi củng cố kiến thức. Trên hết, em đã có kinh nghiệm trong việc soạn giáo án đúng cách, hợp lý, được đứng trên bục giảng giảng dạy, được tự mình tổ chức giờ học theo những hướng dẫn và góp ý của cô chủ nhiệm. Nhìn lại khoảng thời gian vừa qua, em ngậm ngùi tiếc nuối và mong muốn được trở lại những ngày đầu tiên với tâm trạng bồi hồi lo lắng.

Để lần thực tập tốt nghiệp này trở nên tươi đẹp như thế, em xin gửi lời cảm ơn đến ban giám hiệu Trường tiểu học Khương Mai, cô Huệ và các anh chị, thầy cô khác trong trường tiểu học đã nhiệt tình tạo điều kiện tốt nhất cho em được thể hiện mình trong môi trường giáo dục chuyên nghiệp. Cùng với đó em xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Trường Đại Học Thủ Đô Hà Nội,



nơi đã dạy em nhiều điều bổ ích, nơi có nhiều kỉ niệm đẹp thời thanh xuân của em. Nơi thầy, cô trở thành người bạn sẵn lòng nghe chúng em chia sẻ những vướng bận trong học tập và có thể cả trong cuộc sống. Cảm ơn trường đã cho em được một cơ hội tốt để ngày càng hoàn thiện bản thân mình hơn. Cuối cùng em xin chúc tất cả mọi người sẽ có thật nhiều sức khỏe, các bạn học sinh thì luôn ngoan ngoãn, học giỏi nghe lời thầy cô. Các thầy cô sẽ luôn vui vẻ, hạnh phúc và công tác tốt.

Tác giả: Nguyễn Thu Hương

Giáo sinh thực tập lớp 3A